

ซีคอนสแควร์จัดงานChic: My style แหล่งรวมพล คนมีสไตล์กับงานขายไอเดียสุดเจ๋ง



ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ประเดิมอีเวนต์แรกแห่งปีจัดงานChic: My Styleระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2557 บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์รวบรวมสินค้าไอเดียสร้างสรรค์และสินค้าทำมือสุดชิคจากกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงเหล่าดาราศิลปินขวัญใจวัยรุ่น ที่คัดสรรมาให้คุณเลือกช้อปอย่างจุใจกว่า 80 ร้านค้าพร้อมศิลปะหลายแขนง และการแสดงรูปแบบใหม่ ๆ ที่หาดูได้ยาก



เริ่มกันที่สินค้าของเซเลบคนดังหน้าฝั่ง มธนาภุททายาทตระกูลชอโสตถิกุลที่เปิดร้านขายแอกเซสเซอริไอเดียเก๋ชื่อว่า “Bumble-M by Matunart” โดยเล่าให้ฟังว่าได้รับแรงบันดาลใจจากการที่เธอเป็นคนชอบแต่งตัว และค้นพบว่าเครื่องประดับช่วยให้ผู้หญิงดูดีขึ้นได้ จึงเริ่มออกแบบผ้าพันคอ หมวก ต่างหู แหวน กระเป๋าผ้า โดยเน้นดีไซน์สินค้าออกแนวชวนฝันและเรื่องราวความรัก สำหรับคอลเลคชั่นล่าสุดใช้ชื่อว่า The Duchess in Bumble Garden ใช้นางพญาผึ้งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนสื่อถึงการเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง

วิรัชฐู ทิพย์มณฑลหรือ แจ๊ปหนึ่งในสมาชิกวงดนตรี เดอะริชแมนทอยที่ลงขันร่วมหุ้นกับเพื่อนสนิททำธุรกิจขายเสื้อผ้าที่โดนใจวัยรุ่นกันสุดๆ ณ เวลานั้นกับแบรนด์ชื่อว่า “MAPA (ม้าป่า)” ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือเสื้อผ้าขวางและเสื้อกรีนคำวามาปา eat me โดยแจ๊ปเปิดเผยว่าทำธุรกิจนี้มากกว่า 4 ปีแล้วเริ่มต้นจากความต้องการของครอบครัวที่อยากให้มีอาชีพการงานที่มั่นคง และด้วยความที่เป็นคนชอบเสื้อผ้าอยู่เป็นทุนเดิม จึงสร้างแบรนด์ “ม้าป่า” ซึ่งมีความหมายสื่อถึงความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้า โดยจุดเด่นของแบรนด์คือ การใส่ใจในทุกความรู้สึกทุกรายละเอียด ความเป็นโฮมเมดจากการที่เราเลือกสรรเองทั้งเนื้อผ้าลายผ้า

นอกจากนี้ ยังมีเหล่าดารารายอย่าง นิน่า สุทัศนธรณ์ สัจจะภูริภูมิ ดารานักแสดงช่อง 7 กับร้านขายแว่นตาสุดชิค “Nina Sunglasses” ผลิดจากไม้ไผ่ญี่ปุ่น รวมถึงแว่นตากันแดดที่มีความพิเศษสามารถสวมทับแว่นสายตาได้โบว์ ภาคมณ เจริญโรดม ดาราสังกัดช่อง 7 และแพรว เจนเช่น เน็ตไอดอลคนดังที่ร่วมกันเปิดร้านขายเสื้อผ้าและแอกเซสเซอริที่มีชื่อว่า “Diamanté Clothing” ซึ่งออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับสาวไซส์จีวีที่ต้องการใส่เสื้อผ้าแล้วหุ่นดีสูงเพรียว ร้าน “Aimmy Closet” ของนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน์ หรือเอมมี แม็กซิม และร้านขายเสื้อผ้า “Very Rich” ของคุณแม่ลูกหนึ่งแอร์โซว

อีกกลุ่มที่ขาชคิพลาดไม่ได้ก็คือ ความคิดที่แปลกแตกต่างผสมผสานอย่างลงตัวจากฝีมือกลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรงเริ่ม

ต้นด้วยแบรนด์**“Happy Saliva”**ของชนัฐพงศ์ เพชรจรรักษ์ หนูน้อยเจ้าของผลงานศิลปะนิพนธ์ประติมากรรมผ้า กิ่งของระดับบ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบTCDCเขาเล่าว่าโดยส่วนตัวเป็นคนรัก ความสนุกสนาน จึงเลือกใช้สีสดใสจุดเด่นเป็นลูกเล่นในการแต่งเติมเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์สดใสลงบนผืนผ้า ซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนาสินค้าและยังจะช่วยให้แบรนด์ Happy Saliva มีพลังมากขึ้นด้วย

“Oneman” การ์ตูนที่มีคาแร็คเตอร์ตัวกลม คางบวม ไม่มีปากและจมูกถูกนำมาวาดลงบนเสื้อผ้า กระเป๋าและ อื่นๆอีกมากมายโดยวัลลภ สำแดงพันธ์ เจ้าของธุรกิจ **Oneman**เปิดเผยว่าเดิมที่มีอาชีพนักวาดการ์ตูน ประกอบหนังสือ กระทั่งเกิดไอเดียผลิตโปสการ์ดออกวางจำหน่ายและได้รับผลตอบรับที่ดี จึงขยายไลน์สินค้าด้วยการสกรีนเสื้อยืดสกรีนลายและสินค้าอื่นๆ โดยใช้ตัวการ์ตูน **Oneman**เป็นเอกลักษณ์ในการผลิตสินค้า ซึ่งมาจากชื่อ ตัวเอง ‘วัลลภ’ และคำว่า ‘แมน’ ที่แปลว่าผู้ชายมาผสมรวมกัน **สื่อภาพลักษณ์ของความสดใส น่ารัก** และไม่สามารถหาตัวอื่นทั่วไปได้

“Tistgraphy”เป็นการรวมตัวระหว่างกันดีนัพร ธรรมรัตน์วิภาค ซึ่งจบจากคณะมัณฑนศิลป์ และมีันท์มรกต ชม บุญ จบสาขาการถ่ายภาพ สองหนุ่มสาวผู้นำศิลปะและเทคโนโลยีมาผสมผสานสร้างสรรค์เป็นสินค้าหลากหลายรูปแบบ เพื่อคนรักสุนัขโดยเฉพาะอาทิ หมอน เสื้อ ผ้าพันคอ กระเป๋า ฯลฯ

“Maker Di Metro”จากสถาปนิกหนุ่มผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ต้องการเปิดร้านขนมที่มีรายละเอียด เล็กน้อยๆ แฝงอยู่ในทุกอณูของร้าน ตั้งแต่ฝาผนัง โต๊ะ เก้าอี้ ตลอดจนถึงเมนูของว่างและเครื่องดื่ม โดยดึงความเป็นตัวตนครีเอทออกมาให้สวยงามสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยมีเมนูแปลกน่าลิ้มลองอย่างSMASH Ball ขนมที่มีจุด ขยายคือต้องทุบก่อนกินโดยประยุกต์ดัดแปลงจากขนมท้องถิ่นชาวเยอรมันนำไปทอดและอบตามด้วยเครื่องรสชาติ ต่างๆ ที่ร้านพัฒนาสูตรขึ้นมาเองให้เข้ากับคนเอเชีย

และพบสินค้าอีกมากมาย อาทิ ·Merimiesสินค้าลายกะลาสีเรือ· Cotton candy เครื่องใช้ดินปั้นญี่ปุ่น· Bird’s - Eye View เสื้อยืดสกรีนคำคม · Monkey act ของเล่นสังกะสีและแผ่นป้ายสังกะสี ·Eco Ring Japan กระเป๋าแบรนด์ เนมวินเทจส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น· SARO เสื้อผ้าและเครื่องประดับ·Nok Cactus ต้นตะบองเพชรและอุปกรณ์ · Home ‘n cute 99 ตุ๊กตาเรซิน· Million Time นาฬิกาแขวนและนาฬิกาหนังสลักชื่อ· Miss idea shop ต่างหูและ พวงกุญแจเก๋ๆ ·Linkgraphix นาฬิกาข้อมือกราฟฟิค· Cotton Shopผ้าพันคอเนปาล·Crystal_box หมวกและ กระเป๋าหน้าแมว· A2O Innovative กระเป๋าพลาสติกสาน · TJACK Pop Up Cardการ์ดป๊อปอัพ · CS Frame กรอบรูปแฮนด์เมดและร้านกระเป๋า 3D ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังเอาใจสุดๆกับคนรักงานศิลป์ เดินชมชิลๆกับนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะหลากแขนงจากกลุ่มน้องๆ นักศึกษาที่นำมาประยุกต์ลงบนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจัดเป็นมุมแกลเลอรีเก๋ๆ พร้อมรับชมดนตรีและการแสดงศิลปะรูปแบบใหม่จากคณะ Club TM อาทิ การแสดงละครใบ้, จั๊กลิ้ง, Robot, จักรยานล้อเดียว และการเล่นดนตรีเครื่องสาย เปรี้ยวกับกล่องกาของทีมงาน **Chic: My Style ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2557 บริเวณ ลานน้ำพุ ชั้น 1**

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2721-8888 ต่อ 313,
314, 326 หรือ <https://www.facebook.com/#!/SeaconSquareFanPage?fref=ts>,
<http://www.seaconsquare.com>